

Xác định phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng để triển khai hiệu quả các hoạt động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thái Bình đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn thành phố có gần 200 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 8.000 đoàn viên. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS phát động, ký giao ước thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Từ mục tiêu thi đua chung, các đơn vị đã cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công đoàn khối hành chính sự nghiệp đã vận động đoàn viên tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công đoàn khối doanh nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua: "Năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"... nhằm mục tiêu vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu giao nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công đoàn khối giáo dục và thực hiện các phong trào thi đua và cuộc

THÀNH PHỐ

Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

vận động "Hai tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LĐLĐ thành phố và các CĐCS đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn tại nơi làm việc. LĐLĐ thành phố hướng dẫn các CĐCS triển khai rà soát các trường hợp CNVCLĐ nghi việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để được hưởng hỗ trợ. Theo đó, đã có gần 100 công nhân lao động được hưởng hỗ trợ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Tháng công nhân năm nay, với mục tiêu chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ thành phố phối hợp tặng quà "Tinh nghĩa tháng 5" cho 150 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, 20 suất trao cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 1 triệu đồng/người, còn lại tặng những công nhân có hoàn cảnh khó khăn,



Hoạt động ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non 1/6 - Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

Ảnh tư liệu

mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Phát động chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển" và chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ" để đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, từ đó kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Hưởng ứng phát động của LĐLĐ thành phố, các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về công nhân, đồng thời tuyên truyền công nhân thực hiện tốt tháng vệ sinh an toàn

lao động, bảo đảm an toàn cho chính mình và nâng cao hiệu suất trong lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Ông Phạm Thế Huỳnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát cho biết: Những năm qua, bên cạnh việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động và kịp thời giải quyết những yêu cầu, vướng mắc phát sinh, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tích cực, chủ động tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo công nhân lao động. Từ các phong trào thi đua đã tạo không khí háng say lao động sản xuất, xuất hiện nhiều gương điển hình góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều sáng kiến của cán bộ, người lao động về công tác quản lý, thao tác sản xuất được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố Thái Bình sẽ tiếp tục triển khai các phong trào thi đua hướng về cơ sở với phương châm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới tạo sự lan tỏa rộng rãi trong CNVCLĐ. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

MINH NGUYỄN

KIẾN XƯƠNG

Sẵn sàng cho ngày hội hiến máu nhân đạo

Hoạt động hiến máu nhân đạo (HMND) vì cộng đồng những năm qua luôn được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện Kiến Xương hưởng ứng, tham gia tích cực. Năm 2020, huyện đã tổ chức 3 đợt HMND, thu được 726 đơn vị máu. Tiếp nối thành công của phong trào HMND, Ban Chỉ đạo vận động HMND huyện Kiến Xương đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức HMND đợt 1 năm 2021.

Theo kế hoạch tổ chức HMND đợt 1 năm 2021 của huyện Kiến Xương, ngày HMND với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" sẽ được tổ chức sáng ngày 18/6 tại Trung tâm Chính trị huyện với mục tiêu có 340 người tham gia. Đối tượng tham gia HMND gồm đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên phải bảo đảm sức khỏe tốt và các điều kiện về y tế theo yêu cầu. Để hoạt động HMND đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo vận động HMND huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện sớm các nội dung như: gửi kế hoạch tổ chức HMND tới ban vận động HMND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn, hội trong toàn huyện; phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị nhằm bảo đảm số lượng người hiến máu theo chỉ tiêu kế hoạch phân bổ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên,

hội viên và toàn thể nhân dân trong huyện tham gia.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, trong những năm qua nhiều đoàn viên, thanh niên xã Quang Lịch đã tự nguyện, hăng hái, tích cực tham gia hiến máu nhân đạo HMND. Chia sẻ về phong trào HMND tại địa phương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Kiến Xương, Ban Chấp hành Đoàn xã ghi nhận 8 đoàn viên, thanh niên tham gia HMND, trong đó có nhiều đoàn viên đã tham gia từ 4 - 5 năm liên tục. Năm nay, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Kiến Xương, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tuyên truyền sâu rộng trên các trang mạng facebook, zalo và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn việc HMND là một việc làm rất ý nghĩa phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc. Đến thời điểm này với chỉ tiêu huyện giao toàn xã là 9 người nhưng đã có 10 cán bộ, đảng viên, thanh niên tự nguyện đăng ký tham gia HMND đợt 1 và 5 hội viên của các tổ chức đoàn thể khác trong xã, như vậy vượt chỉ tiêu là 6 người.

Ngày hội HMND đợt 1 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMND huyện Kiến Xương, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương đang tích cực triển khai, tổ chức

thực hiện các nội dung của kế hoạch HMND đợt 1 năm 2021 để ngày hội hiến máu đạt kết quả cao. Chia sẻ về công tác chuẩn bị, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để bảo đảm sức khỏe người tham gia hiến máu, Hội đã tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMND huyện thống nhất triển khai đối với khối xã năm nay chia thành 2 đợt hiến máu nhằm điều chỉnh quy mô và bố trí thời gian hợp lý tránh tình trạng tập trung quá đông người vào cùng một thời điểm. Theo đó, đợt 1 sẽ có 25 xã, thị trấn tham gia HMND vào ngày 18/6/2021. Các xã còn lại sẽ tiếp tục tổ chức vào đợt 2. Để ngày hội HMND huyện diễn ra an toàn, bảo đảm chỉ tiêu và thực sự là ngày hội HMND, Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện hỗ trợ cần thiết về cơ sở vật chất, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho người tham gia hiến máu để bảo đảm cho công tác tiếp nhận máu an toàn, đạt hiệu quả cao.

Sự chủ động trong công tác tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch HMND cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân sẽ góp phần tăng cường lượng máu dự trữ đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dân, mang lại niềm vui, sự sống cho người bệnh.

THANH HUỲNH (Đài TTTH Kiến Xương)



Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân huyện Kiến Xương tham gia hiến máu nhân đạo.

Ảnh tư liệu

Những phóng viên đa năng

Làm phóng viên vốn vất vả, làm phóng viên đài huyện càng khó khăn hơn vì phương tiện, thiết bị thiếu thốn, chế độ đãi ngộ thấp, một phóng viên phải kiêm nhiệm nhiều việc. Dầu vậy, với tình yêu với nghề, phóng viên đài huyện vẫn ham tìm tòi, học hỏi, trở thành những phóng viên đa năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền.

Nỗ lực không ngừng

Đi cơ sở tác nghiệp viết tin, bài phục vụ các chương trình phát thanh, làm phát thanh viên, dựng phóng sự truyền hình, chụp ảnh... là những công việc thường ngày của Tiên Dung, phóng viên trẻ của Đài TTTH Vũ Thư. Chị chia sẻ: Do đội ngũ nhân lực cũng như phương tiện, máy móc của đài huyện còn hạn chế, trong khi đó yêu cầu của khán giả, thính giả, độc giả đối với mỗi sản phẩm báo chí lại tăng lên nên mỗi phóng viên đài huyện như tôi phải luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm báo thời 4.0, thể hiện tác phẩm ở nhiều loại hình khác nhau, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài nhiệm vụ làm báo nói, báo hình, Tiên Dung mạnh dạn thử sức, đổi mới trong cách viết, tự đầu tư trang bị cho mình 1 chiếc máy ảnh và học hỏi kỹ năng chụp ảnh báo chí để tiếp cận loại hình báo in khi cộng tác với Báo Thái Bình, đáp ứng tin, bài, ảnh cho trang thông tin điện tử của huyện.

Mặc dù hiện nay các đài TTTH huyện, thành phố chưa được coi là cơ quan báo chí, nhưng các tin, bài, chương trình phát sóng ở đài huyện vẫn phải bảo đảm tính chuyên nghiệp, yêu cầu của tác phẩm báo chí. Các phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên ở các đài huyện luôn nỗ lực làm việc với cường độ cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề báo. Bà Nguyễn Thị Bắc, Trưởng Đài TTTH Quỳnh Phụ cho biết: Tin, bài phát sóng ở đài huyện "qua loa" nhưng không qua quýt, ngược lại cần súc tích, ngắn gọn và gắn gũi để người dân dễ nghe, dễ nhớ. Để đạt được yêu cầu này, đội ngũ phóng viên đài huyện luôn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong từng tin, bài, từng bản tin, chuyên mục, thậm chí từng nhạc xen, nhạc cắt đều được sản xuất, biên tập, dàn dựng tỉ mỉ, công phu, qua đó thể hiện lòng yêu nghề và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ phóng viên đài huyện.

Còn đó những trăn trở

Bước vào thời đại số, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ truyền thông, các đài TTTH



Phóng viên Đài TTTH Vũ Thư tác nghiệp tại cơ sở.

huyện cần có nền tảng, công nghệ với các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật làm báo hiện đại. Mặc dù vậy, thực tế hiện nay, hầu hết các đài TTTH huyện chưa được đầu tư đầy đủ, đồng bộ các máy móc, trang thiết bị kỹ thuật thiết yếu phục vụ quá trình tác nghiệp của phóng viên và sản xuất chương trình. Ông Đào Văn Tường, Trưởng Đài TTTH Vũ Thư chia sẻ: Do ngân sách của huyện eo hẹp nên nhiều năm qua, nhiều trang thiết bị của Đài như camera, micro, máy lượng phóng viên ở đài huyện thường rất hạn chế, vì vậy mỗi phóng viên thường phải kiêm nhiệm rất nhiều phần việc. Ngoài nhiệm vụ chính là quay phim, viết tin, bài, phóng viên Trí Tuệ, Đài TTTH Tiên Hải kiêm luôn nhiệm vụ dựng sản xuất tin, phóng sự truyền hình và là phát thanh viên. Năng động, chịu khó học hỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, kiên trì gần 10 năm với cương vị phóng viên đài huyện nhưng hiện nay thu nhập của anh Tuệ chỉ vèo vèo hơn 3 triệu đồng/tháng. "Công sức, tâm huyết với từng nhiệm vụ được giao nên nhiều lúc không tránh khỏi bản khoăn, tâm tư khi nghĩ đến thu nhập. Tuy nhiên, sau

hướng cấp bách như công tác phòng, chống dịch Covid-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phòng, chống lụt bão, sản xuất nông nghiệp... Tác nghiệp ở cơ sở trong tiết trời giá rét hay giữa cái nắng cháy rất da, lái xe máy qua những con đường đê ở gà lấy lợi tới những địa bàn xa trung tâm hay đón giao thừa ở cơ sở đã trở nên quen thuộc với những phóng viên ở đài huyện. Địa bàn rộng, trong khi số lượng phóng viên ở đài huyện thường rất hạn chế, vì vậy mỗi phóng viên thường phải kiêm nhiệm rất nhiều phần việc. Ngoài nhiệm vụ chính là quay phim, viết tin, bài, phóng viên Trí Tuệ, Đài TTTH Tiên Hải kiêm luôn nhiệm vụ dựng sản xuất tin, phóng sự truyền hình và là phát thanh viên. Năng động, chịu khó học hỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, kiên trì gần 10 năm với cương vị phóng viên đài huyện nhưng hiện nay thu nhập của anh Tuệ chỉ vèo vèo hơn 3 triệu đồng/tháng. "Công sức, tâm huyết với từng nhiệm vụ được giao nên nhiều lúc không tránh khỏi bản khoăn, tâm tư khi nghĩ đến thu nhập. Tuy nhiên, sau

mỗi lần chia sẻ, chúng tôi lại tự động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hầu hết anh chị em ở đài huyện thường phải làm nghề tay trái vào thời gian ngoài giờ hành chính hoặc thứ bảy, chủ nhật để có điều kiện chăm lo cho gia đình và giữ lửa đam mê nghề" - phóng viên Trí Tuệ chia sẻ.

Điều kiện tác nghiệp khó khăn; thiếu phương tiện máy móc, trang thiết bị; thu nhập ít ỏi, chưa tương xứng... tất cả những điều đó không dập tắt được niềm đam mê làm báo của những phóng viên đài huyện. Công hiến của đội ngũ phóng viên góp phần giúp các đài huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh mỗi năm sản xuất được gần 3.000 chương trình phát thanh gốc, phát sóng hàng vạn tin, bài và công tác hàng nghìn tin, bài với các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương, góp phần tích cực chuyển tải nhanh chóng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

QUỲNH LƯU